

✓ ปณิธาน ผบ.ตร. 'สันต์'
ขอเป็น 'เกา 2'
"มีอำนาจมีโอกาสแต่ไม่เอา"



(อ่านรายละเอียด น.20)

ปณิธาน พบ.ตร.'สันต์' ขอเป็น'เกา2' - "ไม่เอาเพราะมี"

ต่อจากหน้า 1

มองกราฟชีวิตในวัยเด็กจนจะได้รับตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(ผบ.ตร.) ของ พ.ต.อ.สันต์ ทรุดานนท์ แล้ว กล่าวไว้ว่าอยู่ในฐานะเดียวกับ พ.ต.อ.เกา สารสิน อดีตอธิบดีกรมตำรวจ นับแต่การขออนเงินซื้อทองมาแต่งงานแบบ มีชาติตระกูลดี เติบโตในเส้นทางมือบริหารมากกว่ามือปราบหรือมือสืบสวนสอบสวน ใจกว้างโอบรับพี่มีแค่ให้

ต่างกันเล็กน้อยตรง พ.ต.อ.เกาเกิดคนในครอบครัวธุรกิจ-นักการเมือง แต่ พ.ต.อ.สันต์หรือ 'หนูแดง' ความคำเรียกของญาติๆ เกิดมาท่ามกลางครอบครัวตำรวจ คุณปู่คือ พ.ต.ท.หลวงอนุมัติมยุญกุล คุณลุงคือ พ.ต.อ.เกษียร ทรุดานนท์ พ่อ ๗ 5 ขวบก็หักโสมากตำรวจ 4 ละหลงใหลในงานผู้พิทักษ์สันติราษฎร์มาตั้งแต่บัดนั้น

ด้วยคุณสมบัติที่ครบเครื่องแบบเดียวกับ พ.ต.อ.เกา จึงไม่แปลกอะไรที่ พ.ต.อ.สันต์ครองยศ 'พ.ต.ท.' ในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กรมตำรวจ ตั้งแต่อายุ 48 ปี และขึ้นไปจ่อคิว ผบ.ตร. ตั้งแต่ไม่กี่ปี ไม่นับอายุไล่เหนือกว่ารอง ผบ.ตร. ทั้งหมดหลายช่วงตัว เมื่อบวกกับฝีมืออำนวยการบริหาร ไม่มีมรดกนับหมื่นหมื่น ลูกน้องรัก จึงไม่มีเหตุผลใดที่คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(ก.ตร.) จะไม่ดึงเขาเป็น ผบ.ตร.

ไม่เพียงเส้นทางชีวิตจะคล้ายคลึงกับอดีต 'เกา' เท่านั้น โดยส่วนตัวแล้ว ผบ.ตร.'แดง' ยังเคารพพอกซ่อง 'พี่เกา' อย่างมาก อาจกล่าวได้ว่าเข็ดถือเป็นแม่แบบที่ไว้ได้ เขาเคยให้สัมภาษณ์ทางรายการ 'เจาะใจ' ทางช่อง 5 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2544 ตอนหนึ่งออกช่องอดีตผู้บังคับบัญชาเก่า อาทิ พ.ต.อ.ณรงค์ มหานนท์, พ.ต.อ.โอภาส รัตนสิน, พ.ต.ท.วิเชียร กาญจนนรา โดยบอกว่า คนเหล่านี้หลายคนไม่มีเงินมีอำนาจ มีโอกาสแล้วไม่ขอรับขึ้น

"คนที่ไม่มีเงินแล้วไม่เอา นำมันดีกว่าคนที่ไม่มีเงินแล้วไม่เอา ท่านณรงค์ ท่านโอภาส ท่านวิเชียร เป็นปูชนียบุคคล มีอำนาจมีโอกาสแล้วไม่เอา"

ในสายตาของ พ.ต.อ.สันต์นับถือบุคคลข้างต้นมากกว่าคนที่ไม่มีเงิน มีอำนาจ มีโอกาสแล้วชิงเอา ซึ่งในระยะหลังๆ มีให้เห็นอยู่หลายคน นับแต่เขาเองก็ยัง

ยอมรับเช่นกันว่าในระยะหลังๆ พบเห็นทั้ง 3 ท่านไม่ถ่อมใจ

"ผมว่าจะมีก็เพื่อท่านเกานี้แหละที่มีอำนาจ มีโอกาส แต่เป็นตระกูลที่ร่ำรวยมีเงินก็ไม่เอา รับประกันได้ว่าสะอาดบริสุทธิ์ ผมให้คะแนนตัวเองเมื่อก่อนทำกับท่านเกาถือไม่เอาเพราะมี"

ด้วยฐานะที่ถือว่าใครๆ มาเค็มแต่รับราชการ ในยุคที่ พ.ต.อ.สันต์ช้อยตัวมองจากกองกำกับการตำรวจสืบสวน นครบาลได้ไม่เป็นที่พอใจกับ 2 กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน(ตชด.) ตลอดเวลาที่งาน ๑ ปี ได้ทำบันทึกมอบเงินเดือนให้ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานทั้งหมด พอย้ายไปอยู่หน่วยอื่นก็มอบให้ทุกครั้งไป แรกๆ ก็กลัวคนหมั่นไส้ แต่พอถูกน้องทราบความเป็นมาของหัวหน้าแล้วก็เข้าใจ

"ผมโชคดีที่เป็นลูกคนเดียวหลานคนเดียว เพราะครอบครัวผมเป็นครอบครัวที่มีลูกยาก ขนาดผมเองยังเป็นหมั่นในระดับทำก็คิดไม่ได้ พอญาติพี่น้องใครตายผมก็วันมรดกหมด เพราะไม่มีใครอื่นจะให้แล้ว ได้ที่ดินมาได้บ้านมากก็ขายกินไปบ้าง ได้เงินสด ได้ข้าวของมาย่าง ผมเองก็ไม่มียกไม่รู้จักจะสะสมให้ใคร ก็ใช้ได้เต็มที่ ถ้าตำแหน่งใหญ่ขึ้นทำไรหรือหนีเงินนอกทานั้น"

เล่ากันใหม่เพื่อนฝูงร่วมรุ่นว่า ตอนคือศร.ต.ท.ใหญ่ ใครๆ ก็ชอบนิทานว่า เป็นนายตำรวจ 'คุณหนู' คือได้ไปประจำอยู่ สก.อ.เมืองนนทบุรี และ สก.อ.เมืองสมุทรปราการ จอกรับก็โยกเข้ามา สน.พลับพลาไชย ในขณะที่เพื่อนฝูงไปผจญภัยในถิ่นทุกันคารหรือพื้นที่ไกลป็นเพียง

มีอีกจำนวนหนึ่งแอบอิงดาววิตร 'แดง' ก็จะไม่ให้อิจฉาได้อย่างไร ในเมื่อจับรถโรดสเตอร์ซัสตันเบนซ์ ๑๐๐ มาทำงานที่ สน.พลับพลาไชย ทำงานที่นี้ไม่กี่ปี เข็นไปเป็นผู้ช่วยนายพล พ.ต.อ.พจน์ เกษะนันท์ อธิบดีกรมตำรวจในสมัยนั้น กระนั้นก็ตามการวางตัวและฝีมือการบริหารเยี่ยมชว่อกองเสียงนันทานก่ออยู่ เจงหลายไป

พ.ต.อ.สันต์ประกาศหลัง ก.ตร. ดังตั้งเป็น ผบ.ตร.ว่า "ขอให้คำนึงถึงคุณงามความดีประชาชนที่จะทำงานอย่างเต็มที่ถึงความสามารถ และจะทำให้ตำแหน่งที่พึงของประชาชนได้มากที่สุด ในวันวันตำแหน่งจะหาเวลาออกอากาศให้ประชาชนได้ทราบ คำนึงถึงสัญญาของผมนึ่งจะถือเป็นสัญญาประชาคม"

อันเป็นสัญญาประชาคมต่อจากสัญญาประชาคมแรกที่ให้ไว้ว่าจะป็น 'เกา 2' คือ "ไม่เอาเพราะมี"